



ที่ ศษ ๐๕๐๙(๒)/

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

ตุลาคม ๒๕๕๓

เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางการเลื่อนเงินเดือนชั่วคราวสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๖ บัญญัติให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ยังคงได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ จนกว่าจะได้มีการปรับปรุงอัตราเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งหรือตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนให้สอดคล้องกับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของตำแหน่งและผลงานที่ได้ปฏิบัติมา การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ ตลอดจนความสามารถและความอดสาหัสในการปฏิบัติงานตามข้อบังคับที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กำหนด และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติให้สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กำหนด นั้น

เนื่องจาก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา ๓๕ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา ๑๐ ดังกล่าวข้างต้น อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ จึงให้ดำเนินการตามข้อบังคับเดิมที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดว่าด้วยเรื่องดังกล่าว และเพื่อให้การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ จึงกำหนดการดำเนินการเพื่อการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ดังนี้

๑. กำหนดตารางการเลื่อนเงินเดือนชั่วคราวสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้สำหรับการเลื่อนเงินเดือนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดย “เงินเดือนฐาน” หมายถึง อัตราเงินเดือนที่ข้าราชการได้รับอยู่ก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ และ “เลื่อน ๐.๕ ขั้น” “เลื่อน ๑ ขั้น” “เลื่อน ๑.๕ ขั้น” หมายถึง ขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น หนึ่งขั้น หรือหนึ่งขั้นครึ่ง แล้วแต่กรณี ตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๔

กรณีข้าราชการผู้ใดได้รับเงินเดือนไม่ตรงกับเงินเดือนฐาน ให้ใช้เงินเดือนฐานใกล้เคียงที่ไม่ต่ำกว่าเงินเดือนที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับเป็นเงินเดือนฐานที่ใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

กรณีข้าราชการที่มีจำนวนเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติราชการสูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงสุดของประเภทตำแหน่ง สายงานและระดับที่ตนดำรงอยู่ ให้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงสุดของประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับที่ตนดำรงอยู่นั้น และได้รับส่วนต่างระหว่างจำนวนเงินสำหรับการเลื่อนเงินเดือนและเงินเดือนขั้นสูงสุด เป็นค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

๒. ผู้ที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงสุดของประเภทตำแหน่ง สายงานและระดับตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนเป็นการเฉพาะรายตัว ได้แก่

๒.๑ ตำแหน่งอาจารย์ (กรณีผู้ดำรงตำแหน่งที่มีโครงสร้างตำแหน่งต่างจากที่ ก.พ.อ.กำหนด) ดังนี้

๑) ผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ๓ เดิม ซึ่ง ก.พ.อ.กำหนดให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงสุดของตำแหน่งอาจารย์ ดังนี้

๑.๑) ผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ๓ ระดับ ๙ เดิม ซึ่ง ก.พ.อ.ให้ได้รับเงินเดือนของตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ไม่เกิน ๕๙,๗๗๐ บาท

๑.๒) ผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ๓ ระดับ ๘ เดิม ซึ่ง ก.พ.อ.ให้ได้รับเงินเดือนของตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่เกิน ๕๐,๕๕๐ บาท

๒) ผู้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือน คศ. อยู่เดิม ซึ่ง ก.พ.อ.กำหนดให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงสุดของตำแหน่งอาจารย์ ดังนี้

๒.๑) ผู้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือน คศ. ๔ เดิม ซึ่ง ก.พ.อ.ให้ได้รับเงินเดือนของตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ไม่เกิน ๕๙,๗๗๐ บาท

๒.๒) ผู้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือน คศ. ๓ เดิม ซึ่ง ก.พ.อ.ให้ได้รับเงินเดือนของตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่เกิน ๕๐,๕๕๐ บาท

๒.๒ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งอยู่เดิม ดังนี้

๑) ผู้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐ เดิม ให้ได้รับเงินเดือนของตำแหน่งศาสตราจารย์ ไม่เกิน ๖๔,๓๔๐ บาท

๒) ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๙ เดิม ให้ได้รับเงินเดือนของตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ไม่เกิน ๕๙,๗๗๐ บาท

๓) ผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ระดับ ๙ หรือ ระดับ ๘ เดิม ให้ได้รับเงินเดือนดังนี้

๓.๑) ตำแหน่งอาจารย์ ระดับ ๙ ให้ได้รับเงินเดือนของตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ไม่เกิน ๕๙,๗๗๐ บาท

๓.๒) ตำแหน่งอาจารย์ ระดับ ๘ ให้ได้รับเงินเดือนของตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่เกิน ๕๐,๕๕๐ บาท

๓. การเลื่อนเงินเดือนครั้งปีหลัง ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ให้เลื่อนได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๖ ของเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ โดยให้นางเงินที่ได้ใช้เลื่อนเงินเดือนไปแล้วเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ มาหักออกก่อน ทั้งนี้ จำนวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ๒ ขั้น รวมทั้งปีต้องไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของจำนวนข้าราชการ

๔. การส่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจส่งเลื่อนเงินเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

กลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๒๒

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๔๘

ตารางเงินเดือนเงินเดือนชั่วคราวสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ตำแหน่งประเภททั่วไป (ปฏิบัติการระดับต้นเดิม) ระดับปฏิบัติงาน

เงินเดือนฐาน	เดือน 0.5 ขั้น	เดือน 1 ขั้น	เดือน 1.5 ขั้น
18,190	18,190 (370*)	18,190 (730*)	18,190 (1,100*)
17,890	18,190	18,190 (370*)	18,190 (730*)
17,600	17,890	18,190	18,190 (370*)
17,320	17,600	17,890	18,190
17,020	17,320	17,600	17,890
16,730	17,020	17,320	17,600
16,440	16,730	17,020	17,320
16,150	16,440	16,730	17,020
15,850	16,150	16,440	16,730
15,560	15,850	16,150	16,440
15,260	15,560	15,850	16,150
14,970	15,260	15,560	15,850
14,800	15,260	15,560	15,850
14,700	14,970	15,260	15,560
14,560	14,800	15,260	15,560
14,410	14,700	14,970	15,260
14,340	14,560	14,800	15,260
14,140	14,410	14,700	14,970
14,100	14,340	14,560	14,800
13,870	14,140	14,410	14,700
13,860	14,100	14,340	14,560
13,630	13,870	14,140	14,410
13,620	13,870	14,140	14,410
13,390	13,630	13,870	14,140
13,360	13,620	13,870	14,140
13,160	13,390	13,630	13,870
13,100	13,360	13,620	13,870
12,920	13,160	13,390	13,630
12,850	13,100	13,360	13,620
12,670	12,920	13,160	13,390
12,600	12,850	13,100	13,360
12,440	12,670	12,920	13,160
12,350	12,600	12,850	13,100
12,200	12,440	12,670	12,920
12,120	12,350	12,600	12,850
11,960	12,200	12,440	12,670
11,870	12,120	12,350	12,600
11,740	11,960	12,200	12,440
11,630	11,870	12,120	12,350
11,510	11,740	11,960	12,200
11,390	11,630	11,870	12,120
11,290	11,510	11,740	11,960
11,140	11,390	11,630	11,870
11,070	11,290	11,510	11,740
10,900	11,140	11,390	11,630

เงินเดือนฐาน	เดือน 0.5 ปี	เดือน 1 ปี	เดือน 1.5 ปี
10,850	11,070	11,290	11,510
10,660	10,900	11,140	11,390
10,640	10,850	11,070	11,290
10,440	10,660	10,900	11,140
10,420	10,660	10,900	11,140
10,240	10,440	10,660	10,900
10,190	10,420	10,660	10,900
10,030	10,240	10,440	10,660
9,940	10,190	10,420	10,660
9,850	10,030	10,240	10,440
9,790	10,030	10,240	10,440
9,700	9,940	10,190	10,420
9,660	9,850	10,030	10,240
9,590	9,790	10,030	10,240
9,480	9,700	9,940	10,190
9,470	9,660	9,850	10,030
9,430	9,590	9,790	10,030
9,270	9,480	9,700	9,940
9,240	9,480	9,700	9,940
9,230	9,480	9,700	9,940
9,080	9,270	9,480	9,700
9,060	9,240	9,480	9,700
8,990	9,230	9,480	9,700
8,890	9,080	9,270	9,480
8,880	9,060	9,240	9,480
8,770	8,990	9,230	9,480
8,710	8,890	9,080	9,270
8,700	8,890	9,080	9,270
8,540	8,770	8,990	9,230
8,500	8,700	8,890	9,080
8,380	8,540	8,770	8,990
8,320	8,540	8,770	8,990
8,200	8,380	8,540	8,710
8,180	8,380	8,540	8,710
8,130	8,320	8,500	8,700
8,040	8,200	8,380	8,540
8,020	8,180	8,380	8,540
7,940	8,130	8,320	8,500
7,890	8,040	8,200	8,380
7,860	8,020	8,180	8,380
7,740	7,940	8,130	8,320
7,730	7,890	8,040	8,200
7,710	7,860	8,020	8,180
7,580	7,740	7,940	8,130
7,570	7,740	7,940	8,130
7,560	7,740	7,940	8,130
7,420	7,580	7,740	7,940
7,410	7,570	7,740	7,940

เงินเดือนฐาน	เดือน 0.5 ขั้น	เดือน 1 ขั้น	เดือน 1.5 ขั้น
7,360	7,560	7,740	7,940
7,270	7,420	7,580	7,740
7,260	7,420	7,580	7,740
7,170	7,360	7,560	7,740
7,120	7,270	7,420	7,580
7,100	7,260	7,420	7,580
6,980	7,170	7,360	7,560
6,970	7,170	7,360	7,560
6,940	7,100	7,260	7,420
6,860	6,980	7,170	7,360
6,800	6,970	7,170	7,360
6,710	6,860	6,980	7,120
6,630	6,800	6,940	7,100
6,590	6,710	6,860	6,980
6,470	6,630	6,800	6,940
6,460	6,590	6,710	6,860
6,330	6,470	6,630	6,800
6,310	6,470	6,630	6,800
6,210	6,330	6,470	6,630
6,160	6,310	6,470	6,630
6,090	6,210	6,330	6,470
6,000	6,160	6,310	6,470
5,970	6,090	6,210	6,330
5,860	6,000	6,160	6,310
5,840	6,000	6,160	6,310
5,760	5,860	6,000	6,160
5,680	5,840	6,000	6,160
5,630	5,760	5,860	6,000
5,530	5,680	5,840	6,000
5,410	5,530	5,630	5,760
5,310	5,410	5,530	5,630
5,180	5,310	5,410	5,530
5,080	5,180	5,310	5,410
4,970	5,080	5,180	5,310
4,850	4,970	5,080	5,180
4,740	4,850	4,970	5,080
4,630	4,740	4,850	4,970

หมายเหตุ : * เงินค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางการเลื่อนเงินเดือนชั่วคราวสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ตำแหน่งประเภททั่วไป (ปฏิบัติการระดับต้น) ระดับชำนาญงาน

เงินเดือนฐาน	เลื่อน 0.5 ขั้น	เลื่อน 1 ขั้น	เลื่อน 1.5 ขั้น
28,600	29,150	29,700	30,250
28,050	28,600	29,150	29,700
27,500	28,050	28,600	29,150
27,070	27,500	28,050	28,600
26,620	27,070	27,500	28,050
26,180	26,620	27,070	27,500
25,740	26,180	26,620	27,070
25,310	25,740	26,180	26,620
24,870	25,310	25,740	26,180
24,430	24,870	25,310	25,740
23,990	24,430	24,870	25,310
23,550	23,990	24,430	24,870
23,110	23,550	23,990	24,430
22,680	23,110	23,550	23,990
22,250	22,680	23,110	23,550
22,220	22,680	23,110	23,550
21,880	22,250	22,680	23,110
21,820	22,250	22,680	23,110
21,520	21,880	22,250	22,680
21,410	21,820	22,250	22,680
21,170	21,520	21,880	22,250
20,990	21,410	21,820	22,250
20,830	21,170	21,520	21,880
20,590	20,990	21,410	21,820
20,470	20,830	21,170	21,520
20,180	20,590	20,990	21,410
20,130	20,470	20,830	21,170
19,790	20,180	20,590	20,990
19,780	20,130	20,470	20,830
19,420	19,790	20,180	20,590
19,390	19,790	20,180	20,590
19,080	19,420	19,790	20,180
19,010	19,390	19,790	20,180
18,720	19,080	19,420	19,790
18,640	19,010	19,390	19,790
18,380	18,720	19,080	19,420
18,280	18,640	19,010	19,390
18,040	18,380	18,720	19,080
17,910	18,280	18,640	19,010
17,700	18,040	18,380	18,720
17,560	17,910	18,280	18,640
17,360	17,700	18,040	18,380
17,200	17,560	17,910	18,280
17,030	17,360	17,700	18,040
16,840	17,200	17,560	17,910

เงินเดือนฐาน	เดือน 0.5 ปี	เดือน 1 ปี	เดือน 1.5 ปี
16,710	17,030	17,360	17,700
16,480	16,840	17,200	17,560
16,380	16,710	17,030	17,360
16,110	16,480	16,840	17,200
16,070	16,380	16,710	17,030
15,780	16,110	16,480	16,840
15,760	16,070	16,380	16,710
15,460	15,780	16,110	16,480
15,410	15,780	16,110	16,480
15,160	15,460	15,780	16,110
15,040	15,410	15,780	16,110
14,860	15,160	15,460	15,780
14,690	15,040	15,410	15,780
14,560	14,860	15,160	15,460
14,330	14,690	15,040	15,410
14,280	14,560	14,860	15,160
13,980	14,330	14,690	15,040
13,960	14,330	14,690	15,040
13,690	13,980	14,330	14,690
13,610	13,960	14,330	14,690
13,400	13,690	13,980	14,330
13,240	13,610	13,960	14,330
13,110	13,400	13,690	13,980
12,880	13,240	13,610	13,960
12,820	13,110	13,400	13,690
12,530	12,880	13,240	13,610
12,220	12,530	12,820	13,110
11,930	12,220	12,530	12,820
11,650	11,930	12,220	12,530
11,350	11,650	11,930	12,220
11,060	11,350	11,650	11,930
10,770	11,060	11,350	11,650
10,470	10,770	11,060	11,350
10,190	10,470	10,770	11,060

ตารางการเลื่อนเงินเดือนชั่วคราวสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ตำแหน่งประเภททั่วไป (ปฏิบัติการระดับต้น) ระดับชำนาญงานพิเศษ

เงินเดือนฐาน	เลื่อน 0.5 ขั้น	เลื่อน 1 ขั้น	เลื่อน 1.5 ขั้น
35,360	36,020	36,020 (730*)	36,020 (1,450*)
34,710	35,360	36,020	36,020 (730*)
34,050	34,710	35,360	36,020
33,540	34,710	35,360	36,020
33,410	34,050	34,710	35,360
33,020	33,540	34,710	35,360
32,790	33,410	34,050	34,710
32,480	33,020	33,540	34,710
32,160	32,790	33,410	34,050
31,960	32,480	33,020	33,540
31,560	32,160	32,790	33,410
31,420	31,960	32,480	33,020
30,960	31,560	32,160	32,790
30,900	31,420	31,960	32,480
30,380	30,960	31,560	32,160
30,360	30,900	31,420	31,960
29,840	30,380	30,960	31,560
29,800	30,380	30,960	31,560
29,320	29,840	30,380	30,960
29,220	29,800	30,380	30,960
28,780	29,320	29,840	30,380
28,660	29,220	29,800	30,380
28,260	28,780	29,320	29,840
28,100	28,660	29,220	29,800
27,720	28,260	28,780	29,320
27,550	28,100	28,660	29,220
27,200	27,720	28,260	28,780
27,000	27,550	28,100	28,660
26,690	27,200	27,720	28,260
26,470	27,000	27,550	28,100
26,170	26,690	27,200	27,720
25,930	26,470	27,000	27,550
25,690	26,170	26,690	27,200
25,390	25,930	26,470	27,000
25,200	25,690	26,170	26,690
24,850	25,390	25,930	26,470
24,730	25,200	25,690	26,170
24,310	24,850	25,390	25,930
24,250	24,730	25,200	25,690
23,780	24,310	24,850	25,390
23,770	24,310	24,850	25,390
23,320	23,780	24,310	24,850
23,230	23,770	24,310	24,850
22,860	23,320	23,780	24,310
22,690	23,230	23,770	24,310

เงินเดือนฐาน	เลื่อน 0.5 ขั้น	เลื่อน 1 ขั้น	เลื่อน 1.5 ขั้น
22,420	22,860	23,320	23,780
22,160	22,690	23,230	23,770
21,980	22,420	22,860	23,320
21,610	22,160	22,690	23,230
21,540	21,980	22,420	22,860
21,110	21,610	22,160	22,690
21,080	21,610	22,160	22,690
20,670	21,110	21,610	22,160
20,520	21,080	21,610	22,160
20,220	20,670	21,110	21,610
19,990	20,520	21,080	21,610
19,800	20,220	20,670	21,110
19,440	19,990	20,520	21,080
19,350	19,800	20,220	20,670
18,910	19,440	19,990	20,520
18,480	18,910	19,350	19,800
18,040	18,480	18,910	19,350
17,590	18,040	18,480	18,910
17,150	17,590	18,040	18,480
16,720	17,150	17,590	18,040
16,280	16,720	17,150	17,590
15,840	16,280	16,720	17,150
15,410	15,840	16,280	16,720

หมายเหตุ : * เงินค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางการเลื่อนเงินเดือนชั่วคราวสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ตำแหน่งประเภททั่วไป (ปฏิบัติการระดับต้น) ระดับชำนาญงานพิเศษ

(เฉพาะสายงานที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งว่าได้รับเงินเดือนขั้นสูง)

เงินเดือนฐาน	เลื่อน 0.5 ขั้น	เลื่อน 1 ขั้น	เลื่อน 1.5 ขั้น
47,450	47,450 (950*)	47,450 (1,900*)	47,450 (2,850*)
46,670	47,450	47,450 (950*)	47,450 (1,900*)
45,900	46,670	47,450	47,450 (950*)
45,120	45,900	46,670	47,450
44,340	45,120	45,900	46,670
43,570	44,340	45,120	45,900
42,790	43,570	44,340	45,120
42,020	42,790	43,570	44,340
41,230	42,020	42,790	43,570
40,590	41,230	42,020	42,790
39,930	40,590	41,230	42,020
39,280	39,930	40,590	41,230
38,620	39,280	39,930	40,590
37,980	38,620	39,280	39,930
37,320	37,980	38,620	39,280
36,660	37,320	37,980	38,620
36,020	36,660	37,320	37,980
35,360	36,020	36,660	37,320
34,710	35,360	36,020	36,660
34,050	34,710	35,360	36,020
33,540	34,050	34,710	35,360
33,410	33,540	34,050	34,710
33,020	33,410	33,540	34,050
32,790	33,020	33,410	33,540
32,480	32,790	33,020	33,410
32,160	32,480	32,790	33,020
31,960	32,160	32,480	32,790
31,560	31,960	32,160	32,480
31,420	31,560	31,960	32,160
30,960	31,420	31,560	31,960
30,900	30,960	31,420	31,560
30,380	30,900	30,960	31,420
30,360	30,380	30,900	30,960
29,840	30,360	30,380	30,900
29,800	29,840	30,360	30,380
29,320	29,800	30,320	30,360
29,220	29,320	29,800	30,320
28,780	29,220	29,320	30,300
28,660	28,780	29,220	30,280
28,260	28,660	29,200	30,260
28,100	28,260	28,780	30,240
27,720	28,100	28,660	30,220
27,550	27,720	28,600	30,200
27,200	27,550	28,500	30,180

เงินเดือนฐาน	เลื่อน 0.5 ขั้น	เลื่อน 1 ขั้น	เลื่อน 1.5 ขั้น
27,000	27,550	28,100	28,660
26,690	27,200	27,720	28,260
26,470	27,000	27,550	28,100
26,170	26,690	27,200	27,720
25,930	26,470	27,000	27,550
25,690	26,170	26,690	27,200
25,390	25,930	26,470	27,000
25,200	25,690	26,170	26,690
24,850	25,390	25,930	26,470
24,730	25,200	25,690	26,170
24,310	24,850	25,390	25,930
24,250	24,730	25,200	25,690
23,780	24,310	24,850	25,390
23,770	24,310	24,850	25,390
23,320	23,780	24,310	24,850
23,230	23,770	24,310	24,850
22,860	23,320	23,780	24,310
22,690	23,230	23,770	24,310
22,420	22,860	23,320	23,780
22,160	22,690	23,230	23,770
21,980	22,420	22,860	23,320
21,610	22,160	22,690	23,230
21,540	21,980	22,420	22,860
21,110	21,610	22,160	22,690
21,080	21,610	22,160	22,690
20,670	21,110	21,610	22,160
20,520	21,080	21,610	22,160
20,220	20,670	21,110	21,610
19,990	20,520	21,080	21,610
19,800	20,220	20,670	21,110
19,440	19,990	20,520	21,080
19,350	19,800	20,220	20,670
18,910	19,440	19,990	20,520
18,480	18,910	19,350	19,800
18,040	18,480	18,910	19,350
17,590	18,040	18,480	18,910
17,150	17,590	18,040	18,480
16,720	17,150	17,590	18,040
16,280	16,720	17,150	17,590
15,840	16,280	16,720	17,150
15,410	15,840	16,280	16,720

หมายเหตุ : * เงินค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางการเลื่อนเงินเดือนชั่วคราวสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ตำแหน่งวิชาการ ระดับอาจารย์

เงินเดือนฐาน	เลื่อน 0.5 ขั้น	เลื่อน 1 ขั้น	เลื่อน 1.5 ขั้น
34,890	35,560	36,020 (210*)	36,020 (880*)
34,220	34,890	35,560	36,020 (210*)
33,540	34,220	34,890	35,560
33,020	33,540	34,220	34,890
32,480	33,020	33,540	34,220
31,960	32,480	33,020	33,540
31,420	31,960	32,480	33,020
30,900	31,420	31,960	32,480
30,360	30,900	31,420	31,960
29,840	30,360	30,900	31,420
29,320	29,840	30,360	30,900
28,780	29,320	29,840	30,360
28,260	28,780	29,320	29,840
27,720	28,260	28,780	29,320
27,500	28,260	28,780	29,320
27,200	27,720	28,260	28,780
27,070	27,500	28,260	28,780
26,690	27,200	27,720	28,260
26,620	27,070	27,500	28,260
26,180	26,690	27,200	27,720
26,170	26,690	27,200	27,720
25,740	26,180	26,690	27,200
25,690	26,170	26,690	27,200
25,310	25,740	26,180	26,690
25,200	25,690	26,170	26,690
24,870	25,310	25,740	26,180
24,730	25,200	25,690	26,170
24,430	24,870	25,310	25,740
24,250	24,730	25,200	25,690
23,990	24,430	24,870	25,310
23,780	24,250	24,730	25,200
23,550	23,990	24,430	24,870
23,320	23,780	24,250	24,730
23,110	23,550	23,990	24,430
22,860	23,320	23,780	24,250
22,680	23,110	23,550	23,990
22,420	22,860	23,320	23,780
22,250	22,680	23,110	23,550
22,220	22,680	23,110	23,550
21,980	22,420	22,860	23,320
21,880	22,250	22,680	23,110
21,820	22,250	22,680	23,110
21,540	21,980	22,420	22,860
21,520	21,880	22,250	22,680
21,410	21,820	22,250	22,680

เงินเดือนฐาน	เดือน 0.5 ปี	เดือน 1 ปี	เดือน 1.5 ปี
21,170	21,540	21,980	22,420
21,110	21,540	21,980	22,420
20,990	21,410	21,820	22,250
20,830	21,170	21,540	21,980
20,670	21,110	21,540	21,980
20,590	20,990	21,410	21,820
20,470	20,830	21,170	21,540
20,220	20,670	21,110	21,540
20,180	20,590	20,990	21,410
20,130	20,470	20,830	21,170
19,800	20,220	20,670	21,110
19,790	20,180	20,590	20,990
19,780	20,130	20,470	20,830
19,420	19,800	20,220	20,670
19,390	19,800	20,220	20,670
19,350	19,800	20,220	20,670
19,080	19,420	19,800	20,220
19,010	19,390	19,800	20,220
18,910	19,350	19,800	20,220
18,720	19,080	19,420	19,800
18,640	19,010	19,390	19,800
18,480	18,910	19,350	19,800
18,380	18,720	19,080	19,420
18,280	18,640	19,010	19,390
18,190	18,640	19,010	19,390
18,040	18,380	18,720	19,080
17,910	18,280	18,640	19,010
17,890	18,190	18,640	19,010
17,700	18,040	18,380	18,720
17,600	18,040	18,380	18,720
17,590	18,040	18,380	18,720
17,560	17,910	18,280	18,640
17,360	17,700	18,040	18,380
17,320	17,600	18,040	18,380
17,200	17,590	18,040	18,380
17,150	17,590	18,040	18,380
17,030	17,360	17,700	18,040
17,020	17,320	17,600	18,040
16,840	17,200	17,590	18,040
16,730	17,150	17,590	18,040
16,720	17,150	17,590	18,040
16,710	17,030	17,360	17,700
16,480	16,840	17,200	17,590
16,440	16,730	17,150	17,590
16,380	16,720	17,150	17,590
16,280	16,720	17,150	17,590
16,150	16,480	16,840	17,200
16,110	16,480	16,840	17,200

เงินเดือนฐาน	เดือน 0.5 ปี	เดือน 1 ปี	เดือน 1.5 ปี
16,070	16,380	16,720	17,150
15,850	16,280	16,720	17,150
15,840	16,280	16,720	17,150
15,780	16,110	16,480	16,840
15,760	16,070	16,380	16,720
15,560	15,850	16,280	16,720
15,460	15,840	16,280	16,720
15,410	15,840	16,280	16,720
15,260	15,560	15,850	16,280
15,160	15,460	15,840	16,280
15,040	15,410	15,840	16,280
14,970	15,260	15,560	15,850
14,860	15,160	15,460	15,840
14,700	15,040	15,410	15,840
14,690	15,040	15,410	15,840
14,560	14,860	15,160	15,460
14,410	14,700	15,040	15,410
14,330	14,690	15,040	15,410
14,280	14,560	14,860	15,160
14,140	14,410	14,700	15,040
13,980	14,330	14,690	15,040
13,960	14,330	14,690	15,040
13,870	14,140	14,410	14,700
13,690	13,980	14,330	14,690
13,620	13,960	14,330	14,690
13,610	13,960	14,330	14,690
13,400	13,690	13,980	14,330
13,360	13,620	13,960	14,330
13,240	13,610	13,960	14,330
13,110	13,400	13,690	13,980
13,100	13,360	13,620	13,960
12,880	13,240	13,610	13,960
12,850	13,110	13,400	13,690
12,820	13,110	13,400	13,690
12,600	12,880	13,240	13,610
12,530	12,880	13,240	13,610
12,350	12,600	12,880	13,240
12,220	12,530	12,880	13,240
12,120	12,350	12,600	12,880
11,930	12,220	12,530	12,880
11,870	12,120	12,350	12,600
11,650	11,930	12,220	12,530
11,630	11,870	12,120	12,350
11,390	11,650	11,930	12,220
11,350	11,650	11,930	12,220
11,140	11,390	11,650	11,930
11,060	11,350	11,650	11,930
10,900	11,140	11,390	11,650

เงินเดือนฐาน	เลื่อน 0.5 ขั้น	เลื่อน 1 ขั้น	เลื่อน 1.5 ขั้น
10,770	11,060	11,350	11,650
10,660	10,900	11,140	11,390
10,470	10,770	11,060	11,350
10,420	10,660	10,900	11,140
10,190	10,470	10,770	11,060
9,940	10,190	10,470	10,770
9,700	9,940	10,190	10,470

หมายเหตุ : * เงินค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางการเลื่อนเงินเดือนชั่วคราวสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ตำแหน่งวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

เงินเดือนฐาน	เลื่อน 0.5 ขั้น	เลื่อน 1 ขั้น	เลื่อน 1.5 ขั้น
49,350	50,300	50,550 (700*)	50,550 (1,650*)
48,400	49,350	50,300	50,550 (700*)
47,450	48,400	49,350	50,300
46,670	47,450	48,400	49,350
45,900	46,670	47,450	48,400
45,120	45,900	46,670	47,450
44,340	45,120	45,900	46,670
43,570	44,340	45,120	45,900
42,790	43,570	44,340	45,120
42,020	42,790	43,570	44,340
41,230	42,020	42,790	43,570
40,590	41,230	42,020	42,790
39,930	40,590	41,230	42,020
39,280	39,930	40,590	41,230
38,620	39,280	39,930	40,590
37,980	38,620	39,280	39,930
37,320	37,980	38,620	39,280
36,660	37,320	37,980	38,620
36,020	36,660	37,320	37,980
35,360	36,020	36,660	37,320
34,710	35,360	36,020	36,660
34,050	34,710	35,360	36,020
33,540	34,050	34,710	35,360
33,410	33,540	34,050	34,710
33,020	33,410	33,540	34,050
32,790	33,020	33,410	33,540
32,480	32,790	33,020	33,410
32,160	32,480	32,790	33,020
31,960	32,160	32,480	32,790
31,560	31,960	32,160	32,480
31,420	31,560	31,960	32,160
30,960	31,420	31,560	31,960
30,900	30,960	31,420	31,560
30,380	30,900	30,960	31,420
30,360	30,380	30,900	31,420
29,840	30,360	30,380	30,960
29,800	29,840	30,360	30,900
29,320	29,800	30,380	30,960
29,220	29,320	30,360	30,900
28,780	29,220	30,380	30,960
28,660	28,780	30,360	30,900
28,260	28,660	30,380	30,960
28,100	28,260	30,360	30,900
27,720	28,100	30,380	30,960
27,550	27,720	30,360	30,900
27,500	27,550	30,380	30,960
27,200	27,500	30,360	30,900
27,070	27,200	30,380	30,960
27,000	27,070	30,360	30,900
26,690	27,000	30,380	30,960
26,620	26,690	30,360	30,900

เงินเดือนฐาน	เลื่อน 0.5 ขั้น	เลื่อน 1 ขั้น	เลื่อน 1.5 ขั้น
26,470	27,000	27,550	28,100
26,180	26,690	27,200	27,720
26,170	26,690	27,200	27,720
25,930	26,470	27,000	27,550
25,740	26,180	26,690	27,200
25,690	26,170	26,690	27,200
25,390	25,930	26,470	27,000
25,310	25,740	26,180	26,690
25,200	25,690	26,170	26,690
24,870	25,390	25,930	26,470
24,850	25,390	25,930	26,470
24,730	25,200	25,690	26,170
24,430	24,870	25,390	25,930
24,310	24,850	25,390	25,930
24,250	24,730	25,200	25,690
23,990	24,430	24,870	25,390
23,780	24,310	24,850	25,390
23,770	24,310	24,850	25,390
23,550	23,990	24,430	24,870
23,320	23,780	24,310	24,850
23,230	23,770	24,310	24,850
23,110	23,550	23,990	24,430
22,860	23,320	23,780	24,310
22,690	23,230	23,770	24,310
22,680	23,110	23,550	23,990
22,420	22,860	23,320	23,780
22,250	22,690	23,230	23,770
22,160	22,690	23,230	23,770
21,980	22,420	22,860	23,320
21,820	22,250	22,690	23,230
21,610	22,160	22,690	23,230
21,540	21,980	22,420	22,860
21,410	21,820	22,250	22,690
21,110	21,610	22,160	22,690
21,080	21,610	22,160	22,690
20,990	21,410	21,820	22,250
20,670	21,110	21,610	22,160
20,590	21,080	21,610	22,160
20,520	21,080	21,610	22,160
20,220	20,670	21,110	21,610
20,180	20,590	21,080	21,610
19,990	20,520	21,080	21,610
19,800	20,220	20,670	21,110
19,790	20,180	20,590	21,080
19,440	19,990	20,520	21,080
19,390	19,800	20,220	20,670
19,350	19,800	20,220	20,670
19,010	19,440	19,990	20,520
18,910	19,440	19,990	20,520
18,640	19,010	19,440	19,990
18,480	18,910	19,440	19,990

เงินเดือนฐาน	เลื่อน 0.5 ขั้น	เลื่อน 1 ขั้น	เลื่อน 1.5 ขั้น
18,280	18,640	19,010	19,440
18,040	18,480	18,910	19,440
17,910	18,280	18,640	19,010
17,590	18,040	18,480	18,910
17,560	17,910	18,280	18,640
17,200	17,590	18,040	18,480
17,150	17,590	18,040	18,480
16,840	17,200	17,590	18,040
16,720	17,150	17,590	18,040
16,480	16,840	17,200	17,590
16,280	16,720	17,150	17,590
16,110	16,480	16,840	17,200
15,840	16,280	16,720	17,150
15,780	16,110	16,480	16,840
15,410	15,840	16,280	16,720
15,040	15,410	15,840	16,280
14,690	15,040	15,410	15,840
14,330	14,690	15,040	15,410
13,960	14,330	14,690	15,040
13,610	13,960	14,330	14,690
13,240	13,610	13,960	14,330
12,880	13,240	13,610	13,960
12,530	12,880	13,240	13,610

หมายเหตุ : * เงินค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม